

Số: 06/KH-UBND

Khe Tre, ngày 10 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị
và bảo vệ môi trường năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thị trấn Khe Tre về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 01/11/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 28/9/2021 của Huyện uỷ về quy hoạch và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

Căn cứ Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện Nam Đông về thực hiện chương trình trọng điểm quy hoạch và phát triển đô thị năm 2022. UBND thị trấn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Chỉnh trang phát triển đô thị và bảo vệ môi trường năm 2022" với những nội dung sau;

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

Tăng cường đầu tư hạ tầng đô thị, đẩy mạnh chỉnh trang, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong quá trình thực hiện chỉnh trang, phát triển đô thị thị trấn. Hướng đến xây dựng thị trấn Khe Tre đạt chuẩn văn minh đô thị. Tạo điểm nhấn, bộ mặt đô thị góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

2. Chỉ tiêu

- 100% công trình về chỉnh trang, phát triển hạ tầng, đô thị do UBND thị trấn làm chủ đầu tư hoàn thành theo kế hoạch đầu tư năm 2022.
- Xây dựng 2 tuyến đường đạt chuẩn "tuyến phố văn minh đô thị".
- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 100%.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Quy hoạch và quản lý quy hoạch

Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện hoàn thành việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Khe Tre đến năm 2030. Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Khe Tre.

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phù hợp với nhu cầu sử dụng nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch các khu dân cư, hướng dẫn chính sách đất đai để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, tăng diện tích đất ở đô thị. Đồng thời gắn liền với các giải pháp phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định đời sống nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về quy hoạch và phát triển đô thị, về trật tự xây dựng, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở....

2. Quản lý đô thị

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương phát triển đô thị và bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn; trọng tâm là tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí tuyến phố văn minh theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Vận động nhân dân dọc hai bên các tuyến đường thường xuyên vệ sinh môi trường chỉnh trang nhà cửa, tường rào, kang trang sạch đẹp. Không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, tập kết vật liệu trái phép... Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện xây dựng công trình theo nội dung giấy phép xây dựng được cấp và quy hoạch được phê duyệt; xử lý nghiêm và kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân.

3. Phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị

Đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, khuyến khích nhân dân mở đường phân lô đất ở đối với các hộ gia đình có quỹ đất lớn. Kiến nghị đầu tư điện chiếu sáng đường Trường Sơn đông, tăng tỷ lệ chiếu sáng ở các đường trên địa bàn. Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước theo kế hoạch. Thu gom, lưu giữ, xử lý rác thải sinh hoạt đạt 100%.

Triển khai xây dựng các công trình đã phê duyệt đầu tư mới năm 2022, do UBND thị trấn làm chủ đầu tư gồm có 04 dự án sau:

- Dự án Mương thoát nước Cụm 1, Tổ dân phố 5, thị trấn Khe Tre.
- Dự án Hội trường Tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre.
- Dự án Nâng cấp các tuyến đường TDP1, TDP2, TDP3 thị trấn Khe Tre.
- Dự án Nâng cấp các tuyến đường TDP4 thị trấn Khe Tre.

Phối hợp với các ngành chuyên môn cấp huyện để quản lý chất lượng các công trình theo đúng quy định; làm tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và quản lý chất lượng các công trình xây dựng do UBND thị trấn làm chủ

đầu tư. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư khác diễn ra trên địa bàn.

Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng của huyện kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang triển khai trên địa bàn hoàn thành đúng theo kế hoạch.

4. Vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị

Phối hợp với các ngành đoàn thể thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Duy trì hoạt động ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh hàng tuần theo kế hoạch thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh.

Vận động các hộ dân ở mặt tiền dọc hai bên các tuyến đường thực hiện vệ sinh môi trường tường nhà, hàng rào đảm bảo sạch sẽ, mỹ quan đô thị. Không để bám rêu mốc, không phơi phóng quần áo hoặc đồ đồ dùng sinh hoạt và đặt chậu hoa, cây cảnh nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè.

Kiểm tra, rà soát bố trí các điểm tập kết rác phù hợp; thông báo cho các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân về lịch trình thu gom, vận chuyển rác thải để nhân dân cùng giám sát và bỏ rác vào thùng, phân loại rác tại nguồn đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát lịch trình thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của Công ty môi trường Nam Đông. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhân công dọn vệ sinh tại các điểm bỏ rác và chỉ đạo tăng cường dọn vệ sinh trên các tuyến đường vào các dịp lễ, tết.

Tăng cường công tác kiểm tra môi trường, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường như; hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

5. Xây dựng tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 04 tuyến đường đạt chuẩn tuyến phố văn minh đô thị năm 2021 và triển khai xây dựng thêm 02 tuyến đường đạt chuẩn “tuyến phố văn minh đô thị” năm 2022. Gồm “*tuyến đường Đại Hoá và đường Đặng Hữu Khuê đoạn từ ngã ba đường Tả Trạch đến nhà bà Đặng Thị Uy Tô dân phố 4*”.

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức họp dân phổ biến nội dung các tiêu chí đánh giá tuyến phố văn minh đô thị, tuyên truyền, vận động người dân hai bên các tuyến đường nâng cao vai trò trách nhiệm, ký cam kết chấp hành và thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá tuyến phố văn minh đô thị theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các tiêu chí đánh giá tuyến phố văn minh đô thị trên các tuyến đường chọn xây dựng làm tuyến phố văn minh đô thị năm

2022. Đề xuất bổ sung các hạn mục còn thiếu so với quy định và kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe ...trái quy định.

Hàng tuần ít nhất 01 lần Ban Công an thị trấn và công chức phụ trách đô thị tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, đôn đốc các tổ chức, cá nhân cư trú dọc hai bên các tuyến phố thực hiện các tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị, báo cáo kịp thời những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, xây dựng và bảo vệ môi trường để có biện pháp xử lý.

Đưa nội dung xây dựng tuyến phố văn minh đô thị vào nội dung họp hàng tháng để đánh giá kết quả và chỉ đạo thực hiện.

Kiểm tra, rà soát cấm biển tuyên truyền tuyến phố văn minh đô thị trên các tuyến đường để tuyên truyền cho người dân. Tổ chức rà soát đánh giá các tuyến phố và lập hồ sơ đề nghị công nhận tuyến phố văn minh đô thị theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 24/03/2020 của UBND tỉnh.

6. Xây dựng thị trấn đạt chuẩn “Văn minh đô thị”

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của cấp ủy Đảng và chính quyền. Đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ của mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn và huy động sự tham gia tích cực của người dân trong thực hiện xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị..

Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền và giáo dục nhân dân: Chấp hành nghiêm pháp luật; không vi phạm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị; không đổ chất phế thải, rác ra đường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; thực hiện nghiêm quy định về việc cưới, việc tang và lễ hội; không mê tín dị đoan, bói toán, đồng bóng; không sử dụng trang phục thiếu lịch sự đến những nơi tôn nghiêm, các di tích lịch sử, văn hóa; chấp hành nghiêm quy định của nhà nước về thông tin, quảng cáo, rao vặt; không xây dựng các điểm thu gom, buôn bán phế liệu trong khu dân cư.

Tiếp tục xây dựng và duy trì kết quả gia đình đạt chuẩn văn hóa, Tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá, xây dựng 80% trở lên các cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; kiến nghị đặt tên các tuyến đường còn lại. Đầu tư xây dựng mới hội trường Tổ dân phố 2, quan tâm mua sắm cơ sở vật chất, xây dựng và thực hiện kế hoạch thực hiện phong trào, văn hóa thể thao. Duy trì các điểm văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nghiên cứu thành lập các câu lạc bộ văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao dân gian truyền thống có hiệu quả.

Tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện tốt nếp sống văn minh; không vi phạm các hành vi bị cấm trong quy định nếp sống văn minh đô thị. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường phụ trách

Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND thị trấn ban hành các văn bản về triển khai xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường. Tham mưu ban hành các văn bản về quản lý các công trình xây dựng trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn về xử lý các trường hợp vi phạm hành chính về trật tự đô thị, xây dựng và bảo vệ môi trường.

2. Ban Công an thị trấn

Chịu trách nhiệm tham mưu UBND thị trấn ban hành các kế hoạch về bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể thị trấn, các tổ dân phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Xây dựng kế hoạch duy trì công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Chịu trách nhiệm lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm về giao thông, trật tự đô thị, chống người thi hành công vụ, các vi phạm khác thuộc thẩm quyền xử phạt. Đặc biệt là trên các tuyến đường trung tâm và các tuyến đường đã chọn xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.

3. Công chức VH-XH phụ trách lĩnh vực thông tin, tuyên truyền

Chịu trách nhiệm tham mưu đăng ký, tổ chức thực hiện các nội dung, tiêu chuẩn về xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Xây dựng nội dung và lịch phát thanh tuyên truyền chủ trương phát triển đô thị thị trấn, tuyên truyền việc thực hiện các tiêu chí của tuyến phố văn minh đô thị và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Tổ chức trang trí, cổ động trực quan, tham mưu ban hành các thông báo về tổ chức treo cờ, đồng thời kiểm tra việc treo cờ đảm bảo 100% các hộ dân dọc hai bên các tuyến đường chọn xây dựng tuyến phố văn minh đô thị phải treo cờ trong các dịp lễ tếtmỹ quan đô thị.

4. Công chức Tài chính – Kế toán: Tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch này theo các quy định hiện hành.

5. Đề nghị UBMT, Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh thị trấn:

Căn cứ Kế hoạch của UBND thị trấn, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức phổ biến, tuyên truyền chủ trương về chỉnh trang, phát triển đô thị thị trấn và kế hoạch của UBND thị trấn về duy trì và xây dựng tuyến phố văn minh đô thị năm 2022. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các nội dung, tiêu chuẩn về xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị. Làm Cam kết không vi phạm các quy định về trật tự đô thị và bảo vệ môi trường.

Định kỳ hàng tuần huy động lực lượng đoàn viên, hội viên của tổ chức mình ra quân, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt Ngày Chủ nhật xanh, tổng dọn vệ sinh, trồng hoa, cây xanh chỉnh trang dọc hai bên các tuyến đường xây dựng làm tuyến phố văn minh đô thị.

6. Các Tổ trưởng Tổ dân phố

Tổ chức họp dân phố biến, tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì, nâng cao chất lượng các tuyến phố đã được công nhận tuyến phố văn minh đô thị và 02 tuyến phố chọn xây dựng tuyến phố văn minh đô thị năm 2022 theo kế hoạch.

Tuyên truyền, vận động nhân dân dọc hai bên các tuyến đường ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, đặt bảng hiệu quảng cáo, chậu hoa, cây cảnh trái phép; tham gia thực hiện tốt Ngày Chủ nhật xanh, tổng dọn vệ sinh trước nhà và xung quanh khu vực sinh sống vào sáng Chủ nhật hàng tuần đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Tự phân loại rác tại nguồn, bỏ rác đúng quy định và nộp giá dịch vụ thu gom rác đầy đủ.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường năm 2022 của UBND thị trấn Khe Tre./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng KTHT huyện;
- TT Đảng ủy; HĐND; UBNDTTQVN thị trấn;
- Chủ tịch, P. Chủ tịch, Ủy viên UBND thị trấn;
- Các ban ngành, đoàn thể thị trấn;
- Các tổ dân phố;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Vĩnh Lộc